

## "หมอธี" หวังครูธุรการเป็นมือเป็นไม้ช่วยศธ.ปราบโกง เล็งวางเกณฑ์สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอนาคต

นำเสนอเมื่อ : 8 ธ.ค. 2561

รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ จำนวน 29,707 อัตรา หวังให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เป็นมือเป็นไม้ช่วยศธ.ปราบโกง มอบ สพฐ.เล็งวางเกณฑ์สร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้เจ้าหน้าที่ธุรการในอนาคต

วันนี้ (7 ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการมอบนโยบายพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 29,707 อัตราทั่วประเทศ ที่ รร.สามเสนวิทยาลัย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า งานธุรการถือว่ามีความสำคัญต่อการศึกษและเป็นจุดเริ่มต้นของงานธุรการ ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของตนที่ต้องการลดภาระงานครูที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตนเคยให้นโยบายไว้เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านแต่ก็ถูกปราชญ์ถามว่าจะทำไมไม่สำเร็จ แต่จนในที่สุดขณะนี้เราได้ทำสำเร็จ และมีผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนทั่วประเทศ แบ่งเป็น อัตราละ 15,000 บาท จำนวน 14,258 อัตรา และอัตราละ 9,000 บาท จำนวน 15,449 อัตรา รวมทั้งสิ้น 29,707 อัตรา

ดังนั้นเมื่อเรามีผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการแล้วก็จะทำให้ครูได้กลับไปสอนหนังสืออย่างเต็มที่ในเส้นทางของความเป็นครู อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานธุรการเหล่านี้จะเป็นมือเป็นไม้ช่วยปราบโกงให้แก่วงการศึกษาด้วย เพราะกระบวนการโกงมักจะมีเริ่มจากจุดนี้ เช่น ปัญหาเงินอุดหนุนนักเรียนซ้ำซ้อน หรือเด็กผี ก็จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการมาดูแลให้

ดังนั้นหากจะมีการใส่ข้อมูลที่เป็นเท็จเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะทำรายงานแจ้งต้นสังกัดได้ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้ที่ดีมาก

"เหนือสิ่งอื่นใดในการดำเนินการเรื่องนี้ผมไม่ยากให้มีการทำงานแบบฉบับจួយ จึงได้มอบให้ สพฐ.ไปวางเส้นทางความก้าวหน้าให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการเหล่านี้ด้วย เพราะเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ทำสัญญาแบบปีต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กใหม่ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดังนั้นผมจึงอยากให้สร้างหน่วยธุรการนี้ให้เข้มแข็งและเกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่ง สพฐ.จะต้องไปดูว่าควรจะมีระบบอย่างไรบ้าง เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มเงินเดือนแบบนี้จะมีความรับผิดชอบขอบเขตงานได้แค่ไหน เป็นต้น ซึ่งประเด็นหลักที่ผมต้องการคืออยากให้เจ้าหน้าที่ธุรการได้มีความก้าวหน้า ไม่ใช่คนเงินเดือน 9,000 ก็จะได้แค่นี้ไปตลอด หรือ เมื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาทว่างจะต้องไปจ้างคนใหม่หรือไม่ หรือเราสามารถให้ผู้ที่ได้รับเงินเดือน 9,000 บาทขยับมาในตำแหน่งนี้และได้รับอัตราเงินเดือนเท่าปริญญาตรี 15,000 บาทได้หรือไม่ ดังนั้น สพฐ.จะต้องไปคิดวางแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจนต่อไป" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561](#)